

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สมมุติฐานการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. สรุปผลการศึกษา
5. อภิปรายผล
6. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม

สมมุติฐานของการศึกษา

1. ระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
2. การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุ่มเหมา อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มี เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หมื่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 201 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หมื่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนเท่ากับ 134 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หมื่น อำเภอธาตุพนม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หมื่น โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ เป็นประจำ บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง แทบจะไม่เคย ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หมื่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบโดยวิธี t -test (Independent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ แอล เอส ดี (LSD : Least significant difference)

สรุปผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. สมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุของสมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อายุ 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก มากกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย อยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านคอนสวรรค์

2. การดำเนินงานของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานรูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด้านการให้คำแนะนำ สนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย และ ด้านการจัดทำระบบข้อมูล และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม

3. การดำเนินงานของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า อายุ การศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดังนี้

3.1 การดำเนินงานของกองบุญสวัสดิการชุมชน ตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม เพศ พบว่า โดยรวม และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย การดำเนินงานของกองบุญสวัสดิการชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3.2 การดำเนินงานของกองบุญสวัสดิการชุมชน ตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม อายุ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และด้านการ

ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอุ้มเหมี อำเภอชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน

3.4 การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอุ้มเหมี อำเภอชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม ระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

3.5 การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอุ้มเหมี อำเภอชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม หมู่ที่อยู่อาศัย โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และด้าน

การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม แยกเป็นรายด้านเรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย คือ การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการดำเนินงาน การสำรวจ รวบรวมข้อมูลองค์กร/หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมต้องรู้ว่าองค์กรหน่วยงาน มีอะไร ทำอะไรบ้าง การร่วมเรียนรู้ในการติดตามเชื่อมโยงอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมการจัดการความรู้โดยชุมชน (จัดเวทีเปิดเวทีโดยนำข้อมูลชุมชนมาช่วยกันพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลจริงในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน) การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานและแนวทางปรับปรุงแก้ไข การศึกษามาตรฐาน/รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมนอกพื้นที่ก่อน เช่น การศึกษาดูงาน ศึกษา/ค้นคว้าจากข้อมูล/องค์กรต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีประเด็นที่น่าสนใจ ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่าตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า สามารถดำเนินการในเรื่อง ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงานด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด้านการให้คำแนะนำ สนับสนุนและประสานเครือข่าย ได้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในเรื่อง ด้าน

การศึกษาประวัติชุมชน ทรัพยากรชุมชน ทูทางสังคม โครงสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน โครงสร้างประชากร ปัญหาต่างๆ และ ด้านการส่งเสริมการจัดการความรู้โดยชุมชน ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยที่สูง สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกภพ ไตรรงค์ (บทคัดย่อ : 2550) ได้ศึกษา สภาพ และปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล หัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรง มา กระจัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับความ คิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีสันต์ สุข เจริญ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน: ศึกษากรณีอำเภอ โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การศึกษาของ ชีราเนตร ประชุมศักดิ์ (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง พบว่า ปัจจัยในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่ –ดอนเมือง ของ สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ โดยภาพรวมของปัจจัยเอื้ออยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่มหมี่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน แตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่มหมี่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่มหมี่ พบว่า

1. สมาชิกกองทุนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลลุ่มหมี่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้าน การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สมาชิก เพศชายและเพศหญิง ได้รับสวัสดิการตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่มหมี่ บางอย่างยังไม่เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิของเพศหญิงในการได้รับสวัสดิการเมื่อคลอดบุตร หรือ อาจเป็นเพราะการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพศชายและ

เพศหญิง แตกต่างกันทำให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากระจัน(2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เพศ ให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

2. สมาชิกกองทุนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า ได้ดำเนินการ ด้านการศึกษา วิเคราะห์และ กำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้านการให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสาน และสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และด้านการ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ได้อย่างไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องด้วย มีการส่งเสริมการจัดการความรู้โดยชุมชน จัดเวที เปิดเวที โดยนำข้อมูลชุมชนมาช่วยกัน พิจารณา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง ไม่มีการกำหนดอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า อายุ ให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

3. สมาชิกกองทุนที่จบระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของสมาชิก ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ในด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการ สวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ด้าน การให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย นั้นแสดงให้เห็นว่าความต้องการการตัดสินใจและการคาดหวังไม่อาจส่งผลให้ผู้ที่มีการศึกษาแตกต่าง

กันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ดำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับการศึกษาให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

4. สมาชิกกองทุนที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถดำเนินการในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดการให้บริการสวัสดิการสังคม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการให้บริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน การให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ดำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้าน ให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

5. สมาชิกกองทุนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้า มีความเห็นว่ากองทุนสวัสดิการตำบลอู่หม้า ยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดการให้บริการสวัสดิการสังคม การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการให้บริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน การให้คำแนะนำสนับสนุนและประสานเครือข่าย การประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย การจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม โดยการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่หม้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่หมู่ที่ 6 ดำเนินการระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจักษ์ ผลเรือง (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า

กองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่มีสภาพความรุนแรงในระดับปานกลาง ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ด้านระบบหมู่บ้าน ด้านสมาชิก ด้านระบบสนับสนุน และด้านองค์กรการบริหาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากที่สุดคือ ระบบขององค์กรการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ ระบบสนับสนุน ระบบหมู่บ้าน และระบบสมาชิกตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ได้จากข้อค้นพบ และที่ได้จากแบบสอบถามสาระสำคัญที่ประมวลได้เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไปดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ด้านการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน/รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคม ควรส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้โดยชุมชน จัดเวที เปิดเวที โดยนำข้อมูลชุมชนมาช่วยกันพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลจริงในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา โดยชุมชน ควรใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นการกำหนดรูปแบบการจัดการสวัสดิการ

1.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน ควรมีการสำรวจ รวบรวมข้อมูลองค์กร/หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมต้องรู้ว่าองค์กรหน่วยงาน มีอะไร ทำอะไรบ้าง การร่วมเรียนรู้ในการติดตามเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการถอดประสบการณ์ร่วมกันในด้านการจัดสวัสดิการสังคม(เรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่)

1.3 ด้านการให้คำแนะนำ สนับสนุนและประสานเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับเครือข่าย เช่น อบต. เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน

1.4 ด้านการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล และกำหนดฝ่ายงานด้านข้อมูลให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

1.5 ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านสวัสดิการสังคมกับกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อปท. กลุ่มเป้าหมาย และองค์กร
เครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.6 ด้านการประสานและสนับสนุนการทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ควร ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงาน ระหว่างกองทุนกับพมจ. และ
ประสานงานกันอยู่เสมอ พร้อมทั้งนำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของจังหวัด เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติการดำเนินงาน

1.7 ด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมาย ควรให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการดำเนินงาน

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาสาเหตุและอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลอู่เม้า อำเภอธัญพนม จังหวัดนครพนม ในด้านการจัดทำระบบข้อมูล
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม